
‘คิด-วิเคราะห์’ 
จากความชอบสู่ความถนัดในงานวิจัยของ
ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร
	 หลายครัง้ทีผ่มไดส้มัภาษณไ์ดร้ว่มแบง่ปนัประสบการณใ์นการทำางานวจัิยของเหล่านกัวจัิยมอือาชพี
ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่า	นักวิจัยที่นี่เก่งทุก
คนจรงิๆ	ครบั	ไมไ่ดเ้ยนิยอสรรเสรญิแตอ่ยา่งใด	ดว้ยความทีอ่งคก์รแหง่นีม้กีารวางรากฐานทีดี่ในการทำางาน
ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการบริการผู้ป่วย	 งานด้านการศึกษา	 รวมทั้งงานทางด้านวิจัย	 ผมจึงค่อนข้างมั่นใจว่า	
นักวิจัยที่นี่เป็นหนึ่ง	ไม่เป็นสองรองใครอยู่เหมือนกัน
	 เช่นเดียวกันกับนักวิจัยท่านน้ี	ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล	อีกหนึ่งคนเก่งของที่นี่	ที่ผมได้รับเกียรติให้ร่วม
ถ่ายทอดประสบการณ์และข้อมูลดีดีที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านเป็นอย่างมาก

	 ศ.นพ.วิชัย	 เริ่มต้นจากการเป็นนักศึกษาแพทย์ท่ีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลัย
มหิดล	รุน่ที	่87	(เทา่กบั	รามา	รุน่ที	่12	)	เมือ่เรยีนจบไดไ้ปทำางานใชท้นุอยูท่ีโ่รงพยาบาลวงัน้ำาเยน็	จ.ปราจีนบรีุ	
จนกระทัง่เปน็ผู้อำานวยการโรงพยาบาล	เปน็แพทยร์กัษาผูป้ว่ยและทำางานบรหิารโรงพยาบาล	รวมเปน็ระยะ
เวลา	6	ปี	ด้วยความที่ใฝ่รู้	และมีความชอบในการคิดวิเคราะห์	จึงเรียนต่อด้านระบาดวิทยาที่	กองระบาด
วทิยา	กระทรวงสาธารณสขุ	และเรยีนตอ่ปรญิญาโทที	่National	University	of	Singapore	หลงัการทำางาน
ที่กระทรวงสาธารณสุข	 12	ปี	 ได้ย้ายมาเป็นอาจารย์ทีรามาธิบดี	 ต่อมาได้เรียนจบปริญญาเอกด้านระบาด
วิทยาที่	School	of	Public	health,	University	of	North	Carolina	การเรียนรู้และฝึกฝนในสิ่งที่ตนเอง
ชอบ	จนเกิดทักษะ	ความชำานาญ	บวกกับความพยายามในการศึกษาเฉพาะด้าน	ทำาให้	ศ.นพ.วิชัย	มีผลงาน
วิจัยมากมายที่น่าสนใจในระดับประเทศ	

 ทำ ไมจึงสนใจงานวิจัย

 งานวจิยัมหีลายประเภท	และมรีปูแบบขัน้ตอนในการทำาวจัิยทีห่ลากหลาย	สำาหรับงานวจัิยทีผ่มทำา
นั้นเป็นงานวิจัยทางระบาดวิทยา		ศึกษาวิจัยในระดับประชากรถึงเรื่องขนาด	ปัญหาทางสุขภาพ	พฤติกรรม	
ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	 มีการเก็บข้อมูลประชากรในรูปแบบการสัมภาษณ์	 การตรวจ	 และใช้ความรู้ความ
สามารถทางการวิเคราะห์ทางสถิติ	จึงค่อนข้างเหมาะกับตัวผมเอง
	 งานวิจัยทางระบาดวิทยาที่ทำาอยู่สมัยอยู่กระทรวงสาธารณสุข	 เกี่ยวข้องกับการวิจัยสอบสวนการ
ระบาดโรค	 การวิเคราะห์ระบบการเฝ้าระวังทางสุขภาพ	 ซ่ึงก็ตรงกับความชอบของเรา	 ได้ทำาในส่ิงที่ชอบ
คือการวิเคราะห์ข้อมูล	ซึ่งถือเป็นความถนัดส่วนตัว	เริ่มแรก	ผมสนใจทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	
เพราะมีแพทย์สนใจในเรื่องนี้ไม่มาก	ยังไม่ค่อยมีคนทำา	
	 ยอ้นกลบัไปในสมยัทีท่ำาอยูก่ระทรวงสาธารณสขุ		ขณะนัน้มแีบบรายงานการเฝา้ระวงัโรค	(รายงาน	
506)	ทั้งโรคติดเชื้อ	โรคตับอักเสบ	วัณโรค	โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน	และก็โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ	
แต่ก็ใช่ว่ามีแบบการเฝ้าระวังแล้ว	ก็ไม่ต้องทำาอะไรแล้ว	นั่นยิ่งทำาให้ต้องพัฒนากันต่อไป	ผมกับผู้ร่วมงานจึง
ตั้งระบบการเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ	 (รายงาน	506/2)	แยกออกมา	งานอื่นที่ได้ทำา	 เช่น	
งานวิจัยเกี่ยวกับโรคไหลตาย	 ซึ่งสมัยนั้นยังไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไร	 ก็หาปัจจัยเส่ียงเส่ียงท่ีเกี่ยวกับ		



Research
Inspiration เรื่อง:	ดนัย	อังควัฒนวิทย์

				ภาพ:	กุสุมา	ภักดี



โรคไหลตาย	 พอดีในช่วงนั้นมีคนไทยไปทำางานที่สิงคโปร์กัน
มาก	แล้วมีแรงงานไทยที่เป็นโรคไหลตายกันเยอะ	เมื่อทำาการ
วิเคราะห์แล้วก็พบว่า	 คลื่นไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจทำางานผิดปกติ	
ผมได้เคยลงพื้นที่ศึกษาผลกระทบทางสุขภาพจากโรงไฟฟ้า
ถ่านหินแม่เมาะ	 เมื่อสิบกว่าปีก่อน	 เหตุการณ์ในขณะนั้นคือ
มลพิษอากาศ	 มีฝุ่นละออง	 และซัลเฟอร์ไดออกไซด์กระจาย
ไปทั่ว	 ผมและกระทรวงสาธารณสุข	และทีมงานวิจัยที่จุฬาใน
ขณะนั้นได้ร่วมกันศึกษาผลกระทบทางสุขภาพ	เป็นข้อมูลทาง
วิชาการแรกๆด้านผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษอากาศ	
เรือ่งแรกๆ	และงานน้ีไดต้พีมิพใ์นวารสารนานาชาตใินภายหลงั
	 ผมมทีกัษะดา้นการศกึษาวจิยัภาคสนามและวเิคราะห์
ขอ้มลู	รวมทัง้เขยีนขอ้มลูเป็นเอกสารออกมา	แตแ่รกยงัไมค่อ่ย
ให้ความสำาคัญกับการเขียนตีพิมพ์งานวิจัย	 แต่พอมาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยก็จะต้องเน้นการตีพิมพ์	 ซึ่งเป็นเรื่องท่ีดี	 เหมือน
กับเราทำางานวิจัยมาแล้วไม่ได้ตีพิมพ์	ก็เท่ากับว่าไม่ได้ทำาอะไร
มาเลย	
	 พอเข้ามาทำางานท่ีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	 ในภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน	 ผมได้ทำาเรื่องอาชีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อมอยู่บ้างในช่วงแรก	 แต่ก็ติดปัญหาเรื่อง
ทรัพยากรหลายอย่าง	 เพราะเป็นงานที่ต้องพึ่งต่างสาขาค่อน
ข้างมาก	 ต้องใช้อุปกรณ์	 ใช้เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามา
ช่วย	 ซึ่งมีข้อจำากัดอยู่มาก	 หลังจากนั้นผมก็ไปเรียนต่อ	 3	 ปี	
พอกลบัมา	อาจารยไ์พบลูย	์(ศ.นพไพบลูย	์สรุยิะวงศไ์พศาล)	ได้
ทำาการศกึษาเรือ่งปจัจยัเสีย่งโรคหวัใจและหลอดเลอืด	โครงการ	
InterAsia	ซึ่งอาจารย์ได้ทำาไว้	เป็นอย่างดี	มีข้อมูลที่ดีมาก	และ
ก็เข้าทางผมเลย	ผมจึงมีโอกาสวิเคราะห์เรื่องระบาดวิทยาเบา
หวานของคนไทย	และได้ตีพิมพ์ในวารสารที่มี	impact	factor	
สงู	ซ่ึงยงัไมค่อ่ยมคีนไทยตพีมิพเ์รือ่งเบาหวานในระดบัประเทศ
มากนัก
  
 คิดว่าอะไรเป็นจุดแข็งที่สุดของอาจารย์
 ในการทำ งานวิจัย

 	จดุแขง็ของผมคอื	ถา้มขีอ้มลูมาให	้ผมตัง้โจทยว์จัิยได้	
ผมกส็ามารถทีจ่ะทำาเปน็ผลงานวจิยัได	้แตก่ไ็มไ่ดห้มายความวา่
จำาเปน็ทีอ่าจารยจ์ะตอ้งรูเ้รือ่งการวิเคราะห์ข้อมลูทุกคน	เพราะ
แตล่ะคนมีความรู	้ความถนดัเฉพาะเรือ่งของตนเอง	แลว้	เชน่	รู้
เรือ่งเบาหวาน	หวัใจ	กส็ามารถไปรว่มกนัทำางานกบันกัสถติิ	นกั
ระบาดวิทยา	ก็สามารถทำางานวิจัยออกมาได้เหมือนกัน
  
 เทคนิคในการคิดวิเคราะห์

  ตอ้งใช้เวลาในการศกึษาอา่นเรือ่งราวนัน้ๆ	เชน่	ความรู้
พืน้ฐานเกีย่วกบัเรือ่งนัน้	ซึง่นกัวจิยัตอ้งพยายามคดิโจทยท่ี์แตก
ต่างให้ได้	 นอกจากนี้ยังต้องโฟกัสประเด็น	 เจาะลึกในเรื่องที่มี

ความสำาคญั	โดยมากแลว้นกัวจิยัทีป่ระสบความสำาเรจ็สว่นใหญ่
จะไม่ค่อยทำางานวิจัยหลายเรื่องหลายประเด็นพร้อมกัน	อาจมี
บ้างที่สามารถทำาได้

 ผลงานสำ รวจข้อมูล
 สุขภาพของประชากรไทย

 เริ่มต้นจากการท่ีผมได้เข้าไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
โรคเรื้อรังระดับประเทศ	 ข้อมูลการสำารวจข้อมูลสุขภาพของ
ประชากรไทยก็พบว่ายังขาดคนท่ีเป็นตัวหลักในการทำา	 จึงมี
ความสนใจ	ช่วงที่ได้เข้าไปทำา	ถือเป็นการสำารวจครั้งที่	4	ของ
ประเทศ	และโชคดีท่ีได้เปน็หวัหนา้ทีมการทำาวจัิยสำารวจในครัง้
ที่	4	นี้	
	 ผมได้นำาข้อมูลจากการสำารวจในครั้งก่อน	 (ครั้งที่	 3)	
มาเขียนตีพิมพ์เผยแพร่	 ซ่ึงท่ีผ่านมายังมีน้อย	 ทำาให้การที่จะ
นำาความรู้ไปใช้ต่อยอดได้น้อย	สำาหรับประเด็นเนื้อหาที่สำารวจ	
ได้แก	่พฤติกรรมทางสุขภาพ	การกนิ	การออกกำาลังกาย	กินผกั
ผลไม	้ปจัจัยการสูบบหุร่ี	ด่ืมเหล้า	การกนิยา	และภาวะสขุภาพ
โรคเรื้อรัง	ซึ่งโรคเรื้อรังยังไม่มีระบบการเฝ้าระวัง	ไม่เหมือนกับ
โรคติดเชื้อที่มีระบบเฝ้าระวังอยู่แล้ว	 เมื่อมีข้อมูลการสำารวจก็
พบว่ามีคนเป็นความดันเลือดสูง	หรือ	 เบาหวานเกินครึ่ง	ที่ไม่
ทราบว่าตนเองเป็นความดันฯ	หรือ	เบาหวานแล้ว	จากผลการ
สำารวจนี้ต่อมากระทรวงสาธารณสุขจึงได้ทำาการรณรงค์เรื่อง
การตรวจคัดกรอง	 ความดันเลือดสูง	 และเบาหวาน	 มีการฝึก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน	 (อสม.)	 ให้ตรวจความ
ดันเป็น	 เจาะเลือดปลายนิ้วได้	 และทำาการคัดกรองกลุ่มเส่ียง
มากขึน้	จนกระทัง่เหน็ความคบืหนา้ในการคดักรอง	ก็จะยิง่พบ
คนทีเ่ปน็หรอืคนทีม่คีวามเสีย่งต่อเบาหวานมากขึน้	รวมทัง้รูว้า่
มคีนทีเ่ปน็แลว้ไมรู่ต้วัวา่เปน็	เพราะไมเ่คยไปตรวจเบาหวานเลย
กม็	ีจากจุดนีเ้องกท็ำาใหเ้กดิการรณรงคท์ีม่ากขึน้ใหต้รวจน้ำาตาล	
มีการดูแลตัวเองมากขึ้น	 ทำาให้เกิดกระแสการการป้องกันเบา
หวานมากขึ้น	การลดความอ้วน	คนที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นก็ได้รับการ
รักษาเร็วข้ึน	มโีรคแทรกซ้อนนอ้ยลง	สำาหรับการสำารวจสขุภาพ
ประชาชนไทยในขณะนี้	อยู่ในระหว่างการสำารวจครั้งที่	5	แล้ว	

 แรงบันดาลใจในการทำ งานวิจัย

 มแีพทยรุ่์นพ่ีและอาจารยอ์าวโุส	หลายท่าน	ทีผ่มนบัถอื
เป็นแบบอย่าง	เช่น	นพ.	คำานวณ	อึ้งชูศักดิ์	แพทย์รุ่นพี่	ทำางาน
ที่สำานักระบาดวิทยา	ศ	นพ.	วีระศักดิ์	จงสู่วิวัฒน์วงศ์	ศิษย์เก่า
แพทย์รามาธิบดี	รุ่นที่	4	ศ.นพ.รัชตะ	รัชนะนาวิน	ศ.นพ.เทพ	
หิมะทองคำา	ศ.นพ.เปรม	บุรี	และ	รศ.นพ.สุรเกียรติ	อาชานานุ
ภาพ	เป็นต้น	นอกจากนี้	แรงบันดาลใจอีกส่วนหนึ่งก็คือ	ความ
ชอบของผมเอง	และการเห็นความผลลัพธ์ของงาน	มีคนนำาไป
ใช้ต่อ	ทำาให้เราเกิดความตั้งใจที่อยากจะทำาต่อ	



 พบปัญหาอะไรในการทำ งานวิจัยบ้าง

 เรือ่งทนุเปน็เรือ่งสำาคญั	การสำารวจกต็อ้งใชท้นุจำานวน
มาก	 และต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง	 เพราะที่ผ่าน
มาต้องขอทุนเป็นครั้งๆ	 ไป	ทำาให้ความต่อเนื่องไม่ค่อยราบรื่น
เท่าใดนัก	 และก็มีหยุดชะงักไป	 ระหว่างเขียนโครงการเพื่อขอ
ทุน	
	 ปญัหาเรือ่งเวลา	มคีนบอกวา่เวลาทำาวจิยัแลว้ไมม่เีวลา
น้ัน	ตอนแรกผมเคยไมเ่หน็ดว้ยนะ	แตต่อนหลงัมากเ็หน็ด้วยจริง
ว่า	คนเรามีเวลาน้อยจริง	แม้ว่าเราจะจัดลำาดับงานแล้ว	แต่งาน
กย็งัมากเกินไป	ฉะน้ัน	เราตอ้งเลอืกงาน	ตามลำาดบัความสำาคญั		
มาก	ปานกลาง	น้อย	และ	ตามความเรง่ดว่น	มาก	และนอ้ย	หลกั
นีส้ามารถประยกุตก์บั	ชวีติประจำาวนัได	้อยา่งเราจะดหูนงั	เราก็
เลอืกเรือ่งทีจ่ะด	ูเลอืกจะไปพกัผอ่นเรากจ็ะเลอืกวธิเีลอืกสถาน
ที่ที่จะไป	งานด่วนกว่าก็ทำาก่อน
	 การใชป้ระโยชนจ์ากงานวจิยัเปน็เรือ่งทีน่กัวจิยัต้องให้
ความสำาคัญ	มิฉะนั้นก็เป็นปัญหาเช่นกัน	งานวิจัยเมื่อทำาสำาเร็จ
แลว้	กต็อ้งมีการนำาไปใช	้ในระดบัตา่งๆ	ตวัอยา่ง	ผลการสำารวจ
ขอ้มลูสขุภาพประชาชนไทยดา้นบุหรีก่บัสขุภาพ	ซึง่เราตัง้โจทย์
เกีย่วกบัคนทีเ่ปน็โรคเรือ้รงั	ยงัสบูบหุรีม่อียูเ่ทา่ใด	ทา่นอาจารย์
ประกิต	(ศ.นพ.ประกิต	วาทีสาธกกิจ)	ก็ได้นำาข้อมูลไปใช้อ้างอิง	
ในการรณรงค์	 	 นี่ก็เป็นหน่ึงวิธีการคิดวิเคราะห์ว่า	 เราจะต้อง
นำาข้อมูลที่ได้ไปให้คนที่จะนำาไปใช้ต่อยอดได้ด้วย	 ก็จะเกิด
ประโยชน์ได้มาก	

 บทบาทนักวิจัยกับนักบริหารต่างกันหรือไม่

 ไมแ่ตกต่างกนั	บทบาทด้านบริหารขณะนี	้บรหิารงาน
ภาควิชา	 คือการสนับสนุนให้มีการพัฒนางานด้านการศึกษา	
วิจัย	 และบริการวิชาการ	 มีเรื่องต้องวางแผน	 และตัดสินใจ	
เรื่องบุคลากรเป็นเรื่องสำาคัญ	การสร้างทีมอาจารย์	แบ่งหน้าที่	
การดูแล	ชว่ยเหลือกนัของอาจารย	์ความกา้วหนา้ของอาจารย	์
ผมโชคดีที่มีอาจารย์	เก่งและดีในภาควิชา	ช่วยกันมองงานของ
ภาควิชาว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป	มองไปข้างหน้า	และให้โอกาส
อาจารย์แต่ละท่านเข้ามามีส่วนคิดร่วมกัน	 และสนับสนุนให้
อาจารย์ทำาในงานที่ตนเองถนัด	 ส่วนผมเองเวลาที่เหลือก็คือ
การบริหารงานวิจัยของตนเอง	

 งานวิจัยท่ีสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 งานวจิยัสถาบนัการแพทยจ์กัรนีฤบดินทร	์ไดล้งมอืทำา
กันแล้ว	 ลงพื้นที่จริงแล้ว	 โดยประเด็นหลักคือการสร้างความ
ผูกพันกับชุมชน	 เชื่อมกับพันธกิจทั้งในด้านการศึกษา	 การ
บริการวิชาการ	 และการวิจัย	 โดยหลักของการมีส่วนร่วมของ
ชมุชน	อาจารยใ์นภาควชิาและประสานกบัอาจารย์ผูเ้ช่ียวชาญ
จากภาควิชาอื่นๆ	 เข้าพื้นที่	 ทำาโครงการร่วมกับคนในพื้นที่	
เราเข้าไปสร้างกลไกในการทำางานร่วมกันของงภาคส่วนที่อยู่
ในระบบสุขภาพ	 และภาคส่วนที่อยู่นอกระบบสุขภาพ	 ตาม
แนวทางการบริหารระบบสุขภาพในพื้นที่	 (District	 Health	
System)	คอืภาคส่วนต่างๆทำางานร่วมกนั	โดยมเีปา้หมายรว่ม
กันคือสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่	
	 สำาหรับในด้านวิจัยจากงานนี่คือ	 มุ่งมั่นให้เกิดเป็น
ผลงานที่สามารถเป็นต้นแบบ	 และมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
ได้	 ต่อยอดได้	 ขณะนี้ระยะแรก	 เราทำาการสำารวจสุขภาพของ
คนในชุมชน	 และแจ้งกลับเพื่อให้เข้าสู่การเข้ารับบริการใน
ระบบสุขภาพ	ขณะนี้เราโรคเบาหวาน	ความดัน	และอ้วนเป็น
จำานวนมากจากจำานวนประชากรที่สำารวจได้	2,000	ราย	และ
กำาลังวางแผนงานร่วมกับพื้นที่อยู่

 ฝากอะไรถึงนักวิจัยรุ่นใหม่

  ข้อแรก	ทำาในสิ่งที่เราชอบและถนัด	
		ข้อที่สอง	ทักษะไม่ใช่แค่พรสวรรค์	แต่ต้องเป็นพรแสวงด้วย	
ถ้าเราไม่ขวนขวาย	ไม่ทำา	เราก็จะไม่มีทักษะ	
  ข้อสาม	ทำางานเป็นทีม
  ข้อที่ส่ี	ความมุ่งมั่นทำาให้สำาเร็จ	เกิดผลที่รูปธรรม
  ข้อสุดท้าย	ความอดทน	ไม่ท้อถอย	เป็นเรื่องสำาคัญ	


